



Joy Stellar, J.P. 184680  
Migration Agent  
Registration No. 0103611

## Visa Corner

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน VR THAI ก่อนอื่นนอกจากจะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับผู้อ่านแล้ว ยังจะต้องขอออกตัวนิดนึงก่อนว่า ไม่ได้เป็นนักเขียนมืออาชีพ แต่ทำงานเรื่องให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าเป็นอาชีพหลักค่ะ เพราะฉะนั้น ภาษาเขียนของดิฉันอาจจะพิลึกพิลั่นไปบ้างนะค่ะ แต่ก็พยายามขัดเกลา กลั่นกรองให้ได้ใจความ เขียนเรื่องยาก ๆ อย่างเรื่องวีซ่าให้อ่านง่าย ๆ เพื่อความเข้าใจของผู้อ่าน VR THAI ทุกท่านค่ะ

วีซ่าเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ๆ สำหรับทุกท่านที่เข้ามาในประเทศไทยนี้คงไม่มีใครแย้งว่าไม่จริง เพราะทุก ๆ คนที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลียโดยกำเนิด หากต้องเดินทางเข้ามาออสเตรเลียก็ต้องมีวีซ่ากันทุกคนเป็นด่านแรก ส่วนที่เข้ามาแล้วจะมาปรับเปลี่ยนสถานภาพกันอย่างไร ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บางท่านเปลี่ยนจากวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่าถาวร บางท่านเปลี่ยนจากวีซ่าชั่วคราวเป็นวีซ่านินจา (คือว่ามาแล้วหายตัวเป็นนินจา) ส่วนบางท่านตอนแรกก็เข้ามาแบบเป็นคนอยู่ดี ๆ อยู่นานมาดั้นกลายเป็นผีเพราะปล่อยให้อวีซ่าขาดเป็นต้น วีซ่าแต่ละชนิดจะมีข้อกำหนดและเงื่อนไขแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ถือวีซ่า นั้น ๆ จะต้องทำตามเงื่อนไขที่ได้รับวีซ่านั้นมา มิเช่นนั้นจะถือว่าทำผิดกฎ และผลก็ตามมาก็คือ ถูกยกเลิกวีซ่า ยกตัวอย่างนะค่ะ เงื่อนไขของวีซ่านักเรียนจะมีดังต่อไปนี้ คือ Condition 8105 หมายความว่า อนุญาตให้นักเรียนทำงานได้ แต่ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคเรียน และทำได้เต็มเวลาในช่วงปิดเทอม

Condition 8104 อนุญาตให้ผู้ติดตามนักเรียนทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เช่นกัน ยกเว้นผู้ติดตามวีซ่านักเรียนระดับปริญญาโท ซึ่งสามารถทำงานได้โดยไม่จำกัดเวลาค่ะ

นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นแล้วก็ยังมีอีกหลาย ๆ Conditions ที่นักเรียนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เช่น Condition 8202 ต้องเข้าเรียนครบตามกำหนด หรือมีผลการเรียนที่น่าพอใจ สอบผ่านมากกว่าตก

เงื่อนไข 8533 นักเรียนต้องแจ้งที่อยู่ให้กับโรงเรียน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่เดินทางเข้ามา และถ้าหากมีการย้ายที่อยู่ใหม่ก็ต้องแจ้งโรงเรียนภายใน 7 วัน นับจากวันย้ายเช่นกัน อันนี้เพื่อประโยชน์ของนักเรียนเองนะค่ะ เพราะเวลาโรงเรียนหรืออิมฯ ส่งจดหมายสำคัญถึงนักเรียนแล้วนักเรียนไม่ได้รับ เพราะย้ายบ้านไปแล้วหากมีปัญหาใด ๆ จะมาอ้างไม่ได้ว่า ย้ายที่อยู่ก็เลยไม่ได้รับจดหมาย เพราะนั่นคือ เป็นการทำให้ผิดเงื่อนไขที่ไม่ได้แจ้งที่อยู่ใหม่ภายในเวลาที่กำหนด

นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น เคยเห็นมีนักเรียนบางคนเข้ามาถามว่า ทำไมวีซ่าของหนูมีเงื่อนไขไม่เหมือนของคนอื่น เพราะมีตัวเลขเพิ่มมาเป็น Condition 8534 มัน คืออะไรหรือคะ?

Condition 8534 เป็นตัวเลขที่ไม่มีนักเรียนคนไหนอยากได้ เพราะนั่นหมายความว่า หากเรียนจบ course แรกที่ลงทะเบียนมาจากเมืองไทยมาแล้ว จะไม่สามารถต่อวีซ่านักเรียนในออสเตรเลียได้อีก จะต้องเดินทางออก หรือไปต่อใหม่จากเมืองไทย พุงถ่าย ๆ ไปเริ่มต้นใหม่จะว่าไปแล้ว เงื่อนไข 8534 ในวีซ่านักเรียนจะคล้ายคลึงกับเงื่อนไข 8503 ในวีซ่าอื่น ๆ และที่เห็นได้บ่อย ๆ คือ จะอยู่ในวีซ่าท่องเที่ยวจากบางประเทศ นั่นหมายความว่าผู้ที่ได้รับวีซ่าเข้ามาในออสเตรเลีย จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใดๆ ได้อีกในประเทศออสเตรเลีย หากวีซ่าตัวแรกหมด จะต้องเดินทางออกไปต่อจากนอกประเทศ หรือไม่ก็ต้องกลับไปต่อใหม่จากประเทศของตนเองเป็นต้น

เหตุผลหลักของการแถมเงื่อนไขประเภท 8503 หรือ 8534 มานี้ก็คือ อิมมิเกรชัน มีอาการไม่ค่อยวางใจว่าผู้ยื่นจะทำตามกฎหมายที่วีซ่าที่ได้มาหรือไม่ แล้วพอมานแล้วจะกลับออกไปหรือไม่ หรือ อาจจะใช้วีซ่าแรกเป็นเครื่องมือในการเข้ามา แล้วก็ขอต่อวีซ่าอื่น ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ โดยไม่มีวันจบ

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไข 8503 นั้นมีข้อยกเว้นบ้างในบางกรณีแต่ขอบอกว่า โอกาสแทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะขอเอาเงื่อนไขนี้ออกจาวีซ่า อย่าไปเสียเงิน จ้างทนายให้ยื่นขอเลยนะ หากไม่มีเหตุผลขอขาดขาดตายจริง ๆ ก็ไม่สามารถทำได้ ในอดีตเคยมีอยู่ 2 ครั้งที่เคยเอาเงื่อนไข 8503 นี้ออกได้แต่ขอบอกว่ายากเย็นเหลือใจ แล้วที่ทำไม่ได้ก็ไม่ใช่อะไร เพราะลูกค้ายกข้อดีฉันมีเหตุจำเป็นจริง ๆ ที่ทำให้เดินทางออกไปไม่ได้ เพราะติดอยู่ในห้อง ICU ค่ะ คือว่ามีหลักฐานแน่นหนาจากทั้งทางโรงพยาบาลและหมอบอกว่าขึ้นให้เดินทางออกไปตอนนี้คงไม่ได้กลับมาอีกแน่ ๆ เพราะอาการร่อแร่เต็มที ส่วนอีกครั้งก็กรณีคล้าย ๆ กันคือป่วยหนักปางตายเหมือนกัน

นอกเหนือจากเหตุผลขอขาดขาดตายข้างต้นก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนนโยบายของอิมเรื่องเงื่อนไข 8503 ได้ เคยเคยมีลูกค้ายกหนึ่งให้เหตุผลว่า กำลังตั้งครรรค์อยู่ 7 เดือนแล้วมีโอกาสที่ทางสายการบินอาจต้องทำคลดบนเครื่องหากต้องเดินทาง แต่ผลออกมาคือต้องเดินทางออกไปอยู่ดี เพราะว่าอิมมิเกรชัน เห็น

ว่าไม่สมควรยกเลิก 8503 ด้วยเหตุผลเท่านั้นค่ะ

เมื่อปีที่แล้วมีอีกรายที่ถูกค้าขายยื่นเอาเงื่อนไข 8503 ในวีซ่าท่องเที่ยวออกด้วยเหตุผลที่ว่า พันธมิตรเหลือเหลือเปิดสนามบินสุวรรณภูมิเครื่องลงไม่ได้ มีข่าวยืนยันในหน้าหนังสือพิมพ์ด้วย ข้อมูลแน่นหนา หลักฐานเพียบไม่ได้ชั่วคราวนี้แหละ 8503 หลุดแน่ ๆ ปรากฏว่าอิมฯ พิจารณาแล้วเป็นเวลา 2 วันแล้วก็ตอบกลับมาว่า ขณะนี้สายการบินต่าง ๆ เริ่มบินไปลงที่ไทยได้แล้ว หากสุวรรณภูมิลงไม่ได้ ก็ให้ไปลงที่อุตะเถาแทน เพราะฉะนั้นไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้เดินทางกลับไปไม่ได้ค่ะ ???

ที่บอกว่าเงื่อนไข 8503 นั้น มีข้อยกเว้นว่าหากจะยื่นต่อวีซ่าอื่น ๆ ในประเทศออสเตรเลีย นั้นสามารถทำได้ แต่ 2 วีซ่าคือวีซ่าผู้ลี้ภัย (Protection) หรือ Bridging Visa บางชนิดเท่านั้นในอดีตอาจจะเคยได้ยินเรื่องคนไทยรุ่นเก่า ๆ ถูกหลอกให้ยื่นวีซ่าผู้ลี้ภัยเมื่อมาถึงออสเตรเลีย แล้วรอไปเรื่อย ๆ ทำงานได้ แคมได้ Medicare อีกต่างหาก แต่ขอบอกว่าปัจจุบันอิมมิเกรชันไม่ได้ใส่ชื่อวีซ่าผู้ลี้ภัยง่าย ๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว

พอเห็น Passport ไทยแล้วมายื่นขอวีซ่าลี้ภัย รับรองได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ได้คำตอบปฏิเสธกลับออกมาทันที เพราะใคร ๆ ก็รู้ว่าประเทศไทยนั้น ไม่ได้เป็นประเทศที่มีสงคราม รบฆ่าฆ่าฟันกับใคร (นอกจากรบกับตัวเอง) จะมีก็แต่แค่เผ่าบางให้ควันดำเดือดร้อนชาวบ้านเล่น ๆ แล้วก็เฝ้าทางฉกกระเป๋าทูลงออกมาเท่านั้น แล้วตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วในระดับที่ปลอดภัยต่อชีวิตชาวบ้านร้านตลาดพอสมควร เพราะฉะนั้นจะฆ่าทำเป็นเนียน ๆ ขอวีซ่าผู้ลี้ภัย ก็คงจะเป็นไปไม่ได้แน่ ๆ อย่าพยายามเลยนะ วีซ่าผู้ลี้ภัยมีไว้สำหรับผู้ที่มียกจะลี้ภัยจริง ๆ แล้วส่วนใหญ่จะเป็นภัยจากสงครามที่เห็นได้ชัด ๆ เช่นประเทศอิรัก หรืออัฟกานิสถานเป็นต้น ส่วนผู้ลี้ภัยเศรษฐกิจทั้งหลาย คงไม่เข้าข่ายวีซ่าชนิดนี้เป็นแน่แท้ค่ะ

ขอปิดท้ายบทความด้วยข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ ว่าเรื่องของวีซ่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับอนาคตของท่านเอง ก่อนจะให้ใครวางแนวทางหรือให้คำปรึกษาเรื่องวีซ่าของท่าน โปรดตรวจสอบเสียก่อนว่าผู้ยื่น เป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้อย่างจริงจัง และมีใบอนุญาตประกอบการให้คำปรึกษาหรือให้บริการทำวีซ่า ที่ถูกต้องจากทางกระทรวงอิมมิเกรชันของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ เรื่องกฎหมายอิมมิเกรชันนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางครั้งกฎเกณฑ์ของวีซ่าชนิดเดียวกัน แต่ถ้ายื่นกันคนละเดือนคนละปีก็ไม่ได้หมายความว่าจำเป็นต้องใช้กฎเดียวกันในการพิจารณาค่ะ หากท่านผู้อ่านมีคำถามเพิ่มเติมก็ส่ง email เข้ามาได้ที่ [visa@stellaraustralia.com](mailto:visa@stellaraustralia.com) นะค่ะ

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

พี่จอย Stellar Sydney

MARN 0103611